

# เรือนเวลา Slim d'Hermès L'heure impatiente

## รุ่น Onlywatch



เรือนเวลาแอร์เมสสืบทอดไอดี 'ความหุนหรว' ที่ลัดทอนความเป็นหลักการลงด้วยความคิดที่แหวกแนว ซึ่งต้องอาศัยความสามารถอันหาญกล้าในการจัดการกับข้อขัดแย้งต่างทั้งสองด้าน เพื่อสร้างจินตภาพว่าเสียงเพรียกจากเรือนเวลาน่าจะปลุกเร้าอารมณ์ให้เราเกิดความตื่นเต้นได้ และนั่นก็เป็นเจตนาในการรังสรรค์เรือนเวลารุ่น Slim d'Hermès L'heure impatiente (สลิม เดอ แอร์เมส เลอร์ แองปาซิองต์) ที่มีเพียงเรือนเดียวในโลกสำหรับงาน Only Watch 2017 ประดิษฐานกรรมแห่งเวลานี้ประกอบด้วยกลไกซับซ้อนเพื่อให้ผู้สวมใส่ได้ลุ้นรอช่วงเวลาสำคัญที่กำลังใกล้เข้ามา

พิธีการแห่งช่วงเวลาอันแสนมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นจากการตั้งหน้าบัดจับเวลา เพื่อตั้งเวลาของกิจกรรมที่เฝ้ารออย่างจดจ่อ ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ถึงสิบสองชั่วโมง โดยก่อนจะถึงเวลานั้นหนึ่งชั่วโมง กลไกของนาฬิกาจะเริ่มทำงาน โดยเข็มนาฬิกาบนหน้าปัดย่อยที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกาจะค่อยๆ เคลื่อนขยับ กลไกซับซ้อนที่เร้าอารมณ์แห่งการรอคอยที่งวดเข้ามาและขับเน้นความคาดหวังที่เปี่ยมด้วยความสุขสันต์ของผู้สวมใส่ เป็นเครื่องประดับแห่งการทรมานอันแสนสวยงาม ที่จะพาผู้สวมใส่เดินทางไปถึงช่วงเวลาเฝ้ารอด้วยเสียงเตือน เครื่องกลไกอันโดดเด่นนี้ถูกออกแบบมาให้เตือนด้วยเสียงอันนุ่มนวลและดังต่อเนื่อง ผ่านการปรับแต่งให้มีแต่ผู้สวมใส่เท่านั้นที่ได้ยิน กลไกซับซ้อนที่มีลูกเล่นไม่เหมือนใครของเรือนเวลา คอลเล็กชั่น Impatient Hour ถือกำเนิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นตั้งเพื่อนคู่คิด

ความสุขแห่งการเฝ้ารอขมวดรวมอยู่ในโมดูลเดียวที่หนาเพียง 2.2 มม. ขับเคลื่อนด้วยกลไกรุ่น H1912 ของแอร์เมส เครื่องกลไกขนาดกะทัดรัดนี้ติดตั้งอยู่ในตัวเรือนที่โปร่งกว้าง ใช้กระจกคริสตัลที่บางกว่าปกติและหน้าปัดที่หนาเพียง 1 มม. ทำให้เสียงจากแรงสั่นสะเทือนของระบบกลไกอันแสนพิเศษนี้ก้องสะท้อนออกมา โดยทุกองค์ประกอบล้วนออกแบบมาเพื่อให้มีอากาศมากที่สุดภายในตัวเรือนนาฬิกา ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์จากการผสมผสานความพิถีพิถันแห่งสุนทรียศาสตร์และความวิจิตรบรรจงด้านเทคนิคเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

แอร์เมส รังสรรค์ผลงานมากมายในแบบต่าง ๆ โดยกลั่นกรองขึ้นจากสองมือของช่างผู้ชำนาญ เพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจของผู้สวมใส่ และด้วยทักษะความเชี่ยวชาญอันยอดเยี่ยม ชินงานของแอร์เมสจึงมักสร้างความพึงพอใจได้เกินคาดหมายทั้งในด้านประโยชน์หรือการใช้งาน ทำให้ชีวิตในทุก ๆ วันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และแปรเปลี่ยนทุกจังหวะให้เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษ

สำหรับแอร์เมส เวลาก็เป็นอีกหนึ่งผลงาน แรงขับเคลื่อนโดยธรรมชาติของมันได้รับการตีความออกมาในแบบเฉพาะ

ตัวของแอร์เมส นอกเหนือจากการบอกเวลา จัดลำดับ และค้นหาวิธีที่จะควบคุมมันแล้ว แอร์เมสยังกล้าที่จะมองหา  
เวลาในแบบใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก หรือสลับฉากเล่นกับเวลา และเปิดพื้นที่เพื่อความเป็นธรรมชาติ  
และการผ่อนคลาย